



## สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์

166 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-815-222 โทรสาร 053-815-199

### รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

#### เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี โดยเข้าตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานประกอบการบันทึกรายการทางบัญชี ณ ที่ทำการของสหกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ได้ดำเนินงานครบรอบ 6 เดือนสำหรับปีบัญชี ดังนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ดังนี้

#### 1. ขอบเขตการตรวจสอบ

##### ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

- สอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
  - สอบทานระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ที่ถือใช้ และพิจารณาแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมการดำเนินงาน และสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในด้านสินเชื่อ ด้านเงินรับฝาก และทุนของสหกรณ์
  - สอบทานการแบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
  - สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
  - สอบทานว่าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของสหกรณ์
- ด้านการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ด้านธุรกิจสินเชื่อ ด้านธุรกิจเงินรับฝาก และด้านการเงินและการบัญชี**
- ด้านธุรกิจสินเชื่อ**
- ตรวจสอบคำขอกู้ หนังสือสัญญาเงินกู้ และการค้ำประกัน โดยการสุ่มตัวอย่างของเงินให้กู้ทุกประเภทตามแนวการสอบบัญชี
  - สุ่มตัวอย่างตรวจการผ่านรายการจ่ายเงินกู้และรับชำระหนี้มายังบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว
  - ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือของลูกหนี้รายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามบัญชีคุมยอด

### ด้านธุรกิจเงินรับฝาก

- สุ่มตัวอย่างตรวจการผ่านรายการจ่ายคืนเงินฝาก(ใบถอน) และรับฝากเงิน(ใบฝาก) ไปยังบัญชีย่อยเงินรับฝาก

- ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือของเงินรับฝากทุกประเภทและการเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามบัญชีคุมยอด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- สุ่มตัวอย่างเลือกบัญชีเงินรับฝาก เพื่อทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

### ด้านการเงินการบัญชี

- ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ตรวจสอบยอดยกมาในบัญชีต่างๆให้ตรงกับยอดตามงบการเงินปีก่อน

- สุ่มตัวอย่างตรวจสอบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

(ก) เอกสารการรับเงินกับใบสำคัญรับ(สลิปเจ้าหนี้)

(ข) เอกสารการจ่ายเงินกับใบสำคัญจ่าย(สลิปลูกหนี้)

(ค) เอกสารการโอนบัญชีกับใบสำคัญทั่วไป(สลิปโอนบัญชี)

- สุ่มตัวอย่างตรวจสอบการบันทึกในสมุดสรุปประจำวันกับเอกสาร ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- สุ่มตัวอย่างตรวจสอบการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทกับงบทดลองที่สหกรณ์ฯ จัดทำ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

## 2. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

### 1. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

สหกรณ์มีการดำเนินงานในรูปแบบของการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอในการบริหารงาน มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ มีการตัดสินใจโดยการลงมติในเรื่องสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน โดยมีบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้จัดการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดแบ่งส่วนงานต่างๆตามโครงสร้างของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ตรวจสอบกิจการมีความรู้และประสบการณ์ เนื่องจากผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จากการสอบถามพบว่า ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน

สหกรณ์ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานโดยได้ยึดถือข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เพื่อกำหนดแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ผลการจัดระดับผ่านมาตรฐานสหกรณ์

## 2. ด้านการดำเนินธุรกิจ

### ด้านธุรกิจสินเชื่อ

สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถอำนวยความสะดวกโดยการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกซึ่งได้รับบริการอย่างทั่วถึง สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทต่างๆไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้กู้เงินแก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ และมีการกำหนดเงื่อนไขในการอนุมัติไว้ คณะกรรมการเงินกู้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานการจ่ายเงินกู้ประจำเดือนในวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบด้านสินเชื่อไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจำ

สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อโดยการจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกโดยถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ จากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานตามระเบียบพบว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ตัวอย่างที่สุ่มเพื่อทดสอบการควบคุมด้านสินเชื่อไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแต่อย่างใด ทั้งเงินกู้ให้แก่สมาชิกประเภท ฉุกเฉิน สามัญและพิเศษ การทดสอบรายการยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มียอดตรงกันระหว่างรายงานเงินกู้คงเหลือกับยอดเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภทตามงบทดลอง การสุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกได้ทำสัญญากู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 พบว่าสหกรณ์ได้จัดทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อย มีการจัดเก็บจัดเรียงสัญญา การลงนามอนุมัติและเอกสารการค้าประกัน

### ข้อสังเกตด้านธุรกิจสินเชื่อ

สหกรณ์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทะเบียน เรื่องการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามหนังสือที่ กษ1115/4101 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่กำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญและมีมาตรการผ่อนคลาย ในกรณีที่สหกรณ์มีทุนดำเนินงานจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 60-85 ไม่เกิน 132 กวด ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่สหกรณ์มีทุนดำเนินงานจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์มากกว่า ร้อยละ 85 สามารถขยายงวดชำระหนี้เพิ่มจากคำแนะนำที่กำหนดได้อีกไม่เกิน ร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกิน 144 กวด ซึ่งปัจจุบันงวดการส่งชำระหนี้ของสหกรณ์มีระยะเวลาที่ยาวนานกว่างวดชำระที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำ

### ด้านธุรกิจเงินรับฝาก

สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน การบันทึกบัญชีย่อยจากเอกสารการรับ-ถอนเงินรับฝาก มีการกระหนยอดเปรียบเทียบระหว่างบัญชีย่อยกับบัญชีคุมยอดโดยฝ่ายดูแลเงินรับฝากและฝ่ายบัญชี จากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานตามระเบียบพบว่ามีการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบกำหนด ตัวอย่างที่สุ่มเพื่อทดสอบด้านเงินรับฝากไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแต่อย่างใด เงินรับฝากทุก

ประเภท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มียอดตรงกันระหว่างรายงานเงินรับฝากกับยอดคงเหลือของเงินรับฝากตามงบ  
ทดลอง

### **ด้านการเงินการบัญชี**

การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นมียอดเงินระหว่างสมุดคู่ฝากกับยอดเงินตาม  
งบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กระทบยอดแล้วตรงกัน นอกจากนี้ พบว่า สหกรณ์ได้มีการจัดทำ  
กระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอยู่เป็นประจำ

สหกรณ์ถือปฏิบัติทางการบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด การบันทึกบัญชีมีเอกสาร  
ประกอบการลงบัญชีครบถ้วนเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีการจัดทำบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ไว้เรียบร้อยพร้อม  
สำหรับการตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตรงกับงบ  
ทดลองที่สหกรณ์จัดทำขึ้น

### **3. การติดตามการแก้ไขข้อสังเกต**

งบการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์มีลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง จำนวนเงิน 3,983,094.75  
บาท ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ จำนวน 55,161.75 บาท และมีเงินรอเรียกคืน จำนวนเงิน 231,159.07 บาท ได้  
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ จำนวน 169,037.95 บาท ซึ่งสหกรณ์ควรเร่งดำเนินการติดตามทวงถามเพื่อให้ได้รับเงิน  
ดังกล่าวคืนทั้งหมด ปัจจุบันสหกรณ์ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นปีทาง  
บัญชีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นซ้ำซ้อนในภายหน้า สหกรณ์ควรมี  
มาตรการในการดูแลและควบคุมมาตรฐานการติดตามการเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่งและเงินรอเรียกคืน  
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตลอดจนปรับปรุงวิธีการด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ

### **4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น**

สหกรณ์ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบายและกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยงด้านต่างๆของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง  
และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไป  
ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564

**ความเสี่ยงด้านเครดิต** ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ พบว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ร้อยละ  
97.63 เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ส่งผลให้สหกรณ์มีรายได้หลักจากการเก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกร้อยละ 99.72

ดังนั้น การบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ ตั้งแต่เริ่มพิจารณาคำขอกู้ การตรวจสอบหลักประกันก่อนการอนุมัติ  
เงินกู้ การอนุมัติเงินให้กู้ และการติดตามการใช้เงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอกู้ จึงมีความสำคัญ และหากมี  
ข้อบกพร่องย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของสหกรณ์ ดังนั้น การบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ ตั้งแต่เริ่มพิจารณา  
คำขอกู้ การตรวจสอบหลักประกันก่อนการอนุมัติเงินกู้ การอนุมัติเงินให้กู้ และการติดตามการใช้เงินว่าเป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์การขอกู้ จึงมีความสำคัญ และหากมีข้อบกพร่องย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของสหกรณ์ ดังนั้น  
กระบวนการของสหกรณ์จึงต้องรัดกุม รอบคอบ และเป็นมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันการ  
การขัดกันของผลประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

หากสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ที่ไม่มีคุณภาพแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เช่น การค้างชำระหนี้ การติดตามทวงถามทางวาจาและลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการสหกรณ์ขาดความคล่องตัว กระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้ค้าประกัน และผู้ทำหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ และนอกจากนี้ เมื่อสหกรณ์ไม่ได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ก็ส่งผลกระทบต่อไปยังผลการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์

### **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

เป็นสถานการณ์ที่สหกรณ์อาจไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันได้ตามกำหนด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสหกรณ์ โดยพิจารณาถึงความสามารถการจ่ายเงินคืนในกรณีที่ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม และทุนเรือนหุ้น ถูกขอลงถอนออกจากสหกรณ์ทั้งหมด ซึ่งสหกรณ์จะประสบปัญหาสภาพคล่องทันทีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น สหกรณ์ต้องบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้ฝากเงินเกิดความเชื่อมั่นโดยคงเงินฝากไว้กับสหกรณ์ ผู้ให้กู้ยืมเงินมั่นใจในสหกรณ์ไม่เรียกเงินคืนทั้งหมด และสมาชิกเกิดความเชื่อมั่นไม่ถอนทุนเรือนหุ้น ทั้งนี้ หากเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นกรณีเงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น ถูกขอลงถอนทั้งหมดออกจากสหกรณ์ จะทำให้สหกรณ์จะประสบปัญหาสภาพคล่องทันที

## **5. เรื่องอื่นๆ**

### **บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รอบ 6 เดือน**

สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์โดยสังเขป ดังนี้

**การจัดการด้านเงินทุน** สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 7,364.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อน จำนวน 195.87 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสินเชื่อให้สมาชิกเพิ่มขึ้น ทุนดำเนินงาน มาจากทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 54.19 (ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 45.41 และทุนสำรองและทุนสะสม ร้อยละ 8.78) และเป็นหนี้สินรวมร้อยละ 45.81 (ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 34.37 เงินกู้ยืมร้อยละ 10.72 และหนี้สินอื่นๆร้อยละ 0.72) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างของสินทรัพย์ สหกรณ์นำทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ไปลงทุนในลูกหนี้เงินกู้ร้อยละ 97.63

โครงสร้างของสินทรัพย์ชี้ให้เห็นว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงระดับต่ำในด้านการเคลื่อนไหวของเงินทุนของสหกรณ์ ด้วยเงินทุนที่มั่นคงและเคลื่อนไหวช้า(ทุนเรือนหุ้น) มีสัดส่วนมากกว่า เงินทุนที่มีความผันผวนและเคลื่อนไหวรวดเร็ว(เงินรับฝากและเงินกู้ยืม) อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรติดตามสถานการณ์ภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารของสหกรณ์

**สภาพคล่องทางการเงิน** โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปีปัจจุบัน 0.23 เท่า กล่าวคือ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 23 บาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 100 บาท เนื่องจากสหกรณ์มีเงินรับฝากที่ถอนเมื่อใดก็ได้สูงถึงร้อยละ 34.37 ของทุนดำเนินงาน และมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นระยะสั้นมาเพื่อให้บริการแก่สมาชิกกู้ยืมในระยะยาว ร้อยละ 10.72

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของสินทรัพย์แล้ว กล่าวได้ว่าสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับการบริหารลูกหนี้ เงินรับฝาก และเงินกู้ยืม เป็นสำคัญ โดยสหกรณ์จะต้อง (1) สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้และหัก ณ ที่จ่ายได้ตามกำหนดสัญญา (2) ในขณะเดียวกันการบริหารงานของสหกรณ์ต้องมีธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นต่อผู้ฝากเงินให้คงเงินฝากไว้ในสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง (3) เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องการจัดให้มีวงเงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอกอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ

**การก่อหนี้** โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน ปีปัจจุบัน 0.85 เท่า หมายถึงสหกรณ์มีหนี้สิน 85 บาท ต่อทุนที่มีถึง 100 บาท อัตราส่วนนี้ชี้ให้เห็นถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์มาจากทุนของสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงความสามารถในการก่อหนี้ที่ดี นั่นคือ หากสหกรณ์ต้องการขยายธุรกิจโดยการขอสินเชื่อเพิ่มขึ้น อัตราส่วนนี้แสดงถึงความสามารถในการขอสินเชื่อเพิ่ม

**ผลการดำเนินงานของสหกรณ์** สหกรณ์ดำเนินธุรกิจโดยการให้สมาชิกกู้เงิน ในรอบ 6 เดือน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 198.77 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 37.96 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจำนวน 160.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.90 ของรายได้ดอกเบี้ยฯ และนอกจากนั้นสหกรณ์มีรายได้อื่น 0.29 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 27.55 ล้านบาท ก่อให้เกิดกำไรสุทธิจำนวน 133.54 ล้านบาทในรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี กำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 67.18 ของรายได้ทั้งสิ้น

ประมาณการการคำนวณการเติบโตทางการเงินของสหกรณ์

ชื่อบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง	+ (-) %
ทุนเรือนหุ้น	3,343,919,370.00	3,270,020,340.00	73,899,030.00	2.26
กำไรสุทธิ	133,542,869.41	137,471,094.28	(3,928,224.87)	(2.86)

จากตารางข้างต้น หากให้ปี 2566 เป็นปีฐาน (ทุนเรือนหุ้น เป็น 100 กำไรสุทธิ เป็น 100) พบว่า ในปี 2567 ทุนเรือนหุ้น เป็น 102.26 (เพิ่มขึ้น 2.26%) และกำไรสุทธิ เป็น 97.14 (ลดลง 2.86%)

แนวโน้มผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2567 โดยตั้งสมมติฐานในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอกเท่ากับปีก่อน แล้วสรุปได้ว่า สหกรณ์มีแนวโน้มที่ผลการดำเนินงานลดลง เนื่องจากกำไรสุทธิในรอบ 6 เดือนแรก มีจำนวนที่น้อยกว่าผลกำไรสุทธิของครึ่งปีก่อน และความสามารถในการทำกำไรลดลง เนื่องจากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้นมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ในขณะที่กำไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง



.....  
( นายอรรถพงศ์ พิระเชื้อ )

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

**สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์**

166 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-815-222 , 086-430-8899 โทรสาร 053-815-199

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

สำเนาเรียนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	132,276,043.96	343,961,778.76
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	494,878,885.06	465,345,861.75
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ	3,281,598.75	4,342,908.70
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	6,468,928.75	5,624,707.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,368.85	291,985.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	636,923,825.37	819,567,242.23
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
เงินลงทุนระยะยาว	12,842,000.00	12,842,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	6,694,625,620.03	6,316,020,901.42
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	19,651,663.87	19,712,083.26
สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์	10,232.87	18,279.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	183,815.10	203,174.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,727,313,331.87	6,348,796,438.83
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,364,237,157.24</b>	<b>7,168,363,681.06</b>
<b>หนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระในปี	156,648,000.00	156,648,000.00
เงินรับฝาก	2,530,982,486.62	2,487,310,543.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	31,837,032.29	34,811,787.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,719,467,518.91	2,678,770,331.32
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
เงินกู้ยืมระยะยาว	633,076,736.70	449,150,736.70
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20,827,605.80	20,764,378.80
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	653,904,342.50	469,915,115.50
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,373,371,861.41</b>	<b>3,148,685,446.82</b>
<b>ทุนของสหกรณ์</b>		
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		
หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	3,343,919,370.00	3,270,020,340.00
ทุนสำรอง	341,907,080.52	314,361,525.66
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ	171,495,975.90	160,354,180.02
กำไรสุทธิประจำปี	133,542,869.41	274,942,188.56
รวมทุนของสหกรณ์	3,990,865,295.83	4,019,678,234.24
<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>7,364,237,157.24</b>	<b>7,168,363,681.06</b>

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ปี 2567 (บาท)	%	ปี 2566 (บาท)	%
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้	198,211,797.25	99.72	381,881,360.53	99.70
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก	555,258.35	0.28	409,341.47	0.11
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน	5,000.00	0.00	714,948.00	0.19
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน	198,772,055.60	100.00	383,005,650.00	100.00
<b>ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	27,491,991.38	13.83	56,626,408.18	14.79
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	10,472,155.23	5.27	5,246,616.99	1.37
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	37,964,146.61	19.10	61,873,025.17	16.16
<b>หัก หนี้สงสัยจะสูญ</b>				
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้	0.00	0.00	7,024,585.20	1.83
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	0.00	0.00	(6,689.40)	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	0.00	0.00	277,582.25	0.07
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้	0.00	0.00	465,070.75	0.12
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา	0.00	0.00	597,299.50	0.16
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	0.00	0.00	3,540.25	0.00
รวมหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	8,361,388.55	2.18
<b>รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ</b>	160,807,908.99	80.90	312,771,236.28	81.66
<b>บวก รายได้อื่น</b>				
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	18,250.00	0.01	39,200.00	0.01
รายได้ค่าปรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	10,140.00	0.01	13,730.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ	106,500.00	0.05	172,000.00	0.05
รายได้ค่าตอบแทนจากสมาคมฌาปนกิจ	0.00	0.00	305,000.00	0.08
รายได้เงินรางวัลสลากออมสิน	0.00	0.00	457,600.00	0.12
รายได้เบ็ดเตล็ด	154,272.25	0.08	10,350.00	0.00
รวมรายได้อื่น	289,162.25	0.15	997,880.00	0.26
<b>หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่</b>				
เงินเดือน	3,338,540.00	1.68	6,466,944.33	1.69
ค่าประกันสังคมและเงินสมทบ	84,472.00	0.04	152,214.00	0.04
บำเหน็จพนักงาน	541,910.00	0.27	1,277,400.00	0.33
ค่าล่วงเวลา	17,776.71	0.01	43,946.86	0.01



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ปี 2567 (บาท)	%	ปี 2566 (บาท)	%
ค่าสวัสดิการพนักงาน	90,750.00	0.05	171,313.00	0.05
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่	120,100.00	0.06	211,800.00	0.06
เงินชดเชยพนักงานตามกฎหมายแรงงาน	665,703.67	0.33	1,373,550.00	0.36
ค่าใช้จ่ายสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	27,320.00	0.01
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</b>				
ค่าสาธารณูปโภค	91,219.15	0.05	207,117.46	0.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์	145,215.77	0.07	49,783.31	0.01
ค่าดูแลโปรแกรมระบบ	188,875.00	0.10	178,930.00	0.05
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย	21,246.58	0.01	49,203.94	0.01
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานตัดบัญชี	63,293.71	0.03	170,425.78	0.04
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	234,210.28	0.12	1,461,096.08	0.38
ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษีอื่น	80,504.36	0.04	141,812.34	0.04
ค่าทำความสะอาด	99,000.00	0.05	197,450.00	0.05
ค่าเช่าสัญญาการรักษาความปลอดภัย	54,891.00	0.03	109,782.00	0.03
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	85,600.00	0.04	198,868.06	0.05
ค่าน้ำมันรถ	50,420.20	0.03	88,391.30	0.02
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก</b>				
ค่าสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ	835,000.00	0.42	1,445,500.00	0.38
ค่าสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิตสมาชิก	1,200,000.00	0.60	1,920,000.00	0.50
ค่าสวัสดิการกองทุนสวัสดิการสมาชิก	860,496.00	4.33	13,601,440.00	3.55
ค่าใช้จ่ายเกษียณอายุราชการ	0.00	0.00	455,712.00	0.12
ค่าช่วยเหลือการกุศลสมาชิก	55,292.00	0.03	41,696.00	0.01
ค่าสวัสดิการเยี่ยมพลอบบขั้วคนไข้	33,500.00	0.02	77,000.00	0.02
ค่าสวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่	16,485.00	0.01	65,940.00	0.02
ค่าสวัสดิการการครองสถานภาพโสด	38,250.00	0.02	83,800.00	0.02
ค่าช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ	3,000.00	0.00	215,000.00	0.06
ค่าใช้จ่ายประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน	95,132.00	0.05	230,010.00	0.06
ค่าพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และสมาชิก	129,360.00	0.07	129,300.00	0.03
ค่าใช้จ่ายอบรมสมาชิกใหม่	0.00	0.00	116,455.00	0.03
ค่าใช้จ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าประกัน	225,000.00	0.11	50,000.00	0.01
ค่าใช้จ่ายโครงการสหกรณ์พบสมาชิก	0.00	0.00	206,820.00	0.05
ค่าสนับสนุนกิจกรรมชมรมบำนาญ	0.00	0.00	3,600.00	0.00
ค่าศึกษาดูงานสมาชิก	307,600.00	0.15	400,000.00	0.10
ค่าใช้จ่ายอบรมอาชีพเสริมสมาชิก	0.00	0.00	89,427.00	0.02

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ปี 2567 (บาท)	%	ปี 2566 (บาท)	%
<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น</b>				
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	39,900.00	0.02	100,000.00	0.03
ค่าตอบแทนกรรมการ	14,400.00	0.01	39,300.00	0.01
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ	52,000.00	0.03	74,000.00	0.02
ค่าตอบแทนกรรมการทำนิติกรรมจำนองเงินกู้พิเศษ	6,000.00	0.00	31,000.00	0.01
ค่าตอบแทนผู้ช่วยงานสหกรณ์	37,850.00	0.02	50,048.00	0.01
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	456,600.00	0.23	602,200.00	0.16
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	7,900.00	0.00	20,000.00	0.01
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	8,362,987.95	4.21	3,746,569.91	0.98
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ	169,350.00	0.09	395,479.25	0.10
ค่าเบี้ยประชุม	182,600.00	0.09	378,200.00	0.10
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร	22,154.00	0.01	96,931.50	0.03
ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมและสัมมนา	55,600.00	0.03	45,400.00	0.01
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรเช็ค	29,214.85	0.01	61,337.00	0.02
ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	69,600.00	0.04	157,334.72	0.04
ค่าใช้จ่ายสื่อสาร	101,483.05	0.05	184,884.23	0.05
ค่าวัสดุสำนักงาน	67,689.50	0.03	108,226.04	0.03
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	24,710.00	0.01	33,310.60	0.01
ค่าใช้จ่ายทำบุญสำนักงาน	0.00	0.00	19,999.00	0.01
ค่าการกุศล	20,219.00	0.01	40,459.00	0.01
ค่าสนับสนุนกีฬา	82,950.00	0.04	116,000.00	0.03
ค่ารับรอง	101,027.00	0.05	109,742.00	0.03
ค่าจ้างเหมาบริการ	59,469.05	0.03	238,983.31	0.06
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	70,000.00	0.04	120,000.00	0.03
ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	124,275.00	0.03
ค่าสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์	3,190.00	0.00	0.00	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง	0.00	0.00	55,161.75	0.01
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินรอเรียกคืน	0.00	0.00	169,037.95	0.04
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>27,554,201.83</b>	<b>13.87</b>	<b>38,826,927.72</b>	<b>10.13</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>133,542,869.41</b>	<b>67.18</b>	<b>274,942,188.56</b>	<b>71.79</b>